



แผนการดำเนินงาน

ประจำปี 2567



จัดทำโดย
ชานวิเคราะหฺนโยบาย
และแผน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมิชา พงษ์สว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล อีกทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในการดำเนินการในงบประมาณนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาและการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรมในปีนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
วัตถุประสงค์	๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๔
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔
การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น	
- แบบ ผด.๐๑ (บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ)	๖
- แบบ ผด.๐๒ (บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ)	๑๐
ภาคผนวก	
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล อีกทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในการดำเนินการในปีงบประมาณนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาและการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรมในปีนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงาน นำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณด้วย

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และให้ใช้แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้แทน

๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ๑) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
- ๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- ๔) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๓) นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว การจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ม ๐๘๑๐.๗/๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑.๓.๒ การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

๑) สำนัก กอง ต่างๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณรวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงานและรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง เพื่อจัดส่งให้ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) แนวทางดำเนินการตาม ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้รวมไปถึงการกำหนดวันต่างๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ ๓๐ วัน และไม่ควรถูกกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ ๓๐ วัน

๓) กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม ไม่ควรขยายเวลาเกิน ๓๐ วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้วให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วยรวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๑) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๒) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๓) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าวเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ของตนเองได้ทราบด้วยและลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓.๔ การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๑) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือน มกราคม-มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือน มีนาคม-พฤษภาคม เป็นต้น

๒) การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๓) การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและส่งให้สำนัก กอง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าวเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๑) สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมรวมถึง ภารกิจหรือวัตถุประสงค์สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ครบถ้วน

๒) สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๓) ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเข้าช้อนในการพัฒนาพื้นที่ทำให้สำนัก กอง ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๔) ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์กรรวม ในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๖) นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการและเหตุผลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภายในอื่นได้แก่ สำนัก กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.๐๑

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผต.๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการตามแนวทาง พระราชดำริ	๑.๑ส่งเสริม สนับสนุนการ บริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขและ ป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น ระบบตามแนวทางพระราชดำริ	แผนงานการเกษตร	๓	๗๕	๕๐,๐๐๐	๗.๔๖	กองเกษตร
	๑.๒พัฒนาคุณภาพบริการ สาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๑	๒๕	๔๔๕,๐๐๐	๖๖.๕๒	กองสาธารณสุข
รวม	๒	๒	๔	๑๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๗๓.๙๘	๒ กอง
๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๒.๑ ยกระดับคุณภาพ การศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู้ เท้าทัน การเปลี่ยนแปลง	แผนงานการศึกษา	๑๒	๑๒.๓๗	๑๒,๔๗๘,๐๐๐	๑๑.๖๙	กองศึกษา
	๒.๒พัฒนาคนให้มีสุขภาพะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพ ประชาชน “๓อ.๒ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบ บุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุน อุปกรณ์ทางการแพทย์	แผนงานสาธารณสุข	๗	๗.๒๒	๑,๑๑๐,๐๐๐	๑.๐๔	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	๒.๓ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็กสตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๔	๑๔.๔๓	๕๐,๗๐๔,๕๗๖	๔๗.๕๑	กองสวัสดิการ
	๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐	๐	๐	กองสวัสดิการ
รวม	๔	๔	๓๓	๓๔.๐๒	๖๔,๒๙๒,๕๗๖	๖๐.๒๕	๓ กอง
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๓.๑ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพิ่มปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรและเครือข่ายเกษตรกรเร่งรัดสร้างอาชีพ เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน	แผนงานการเกษตร	๕	๒๗.๗๘	๘๐,๐๐๐	๒.๙๙	กองเกษตร
	๓.๒ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๓๓.๓๓	๑,๐๕๐,๐๐๐	๓๙.๑๘	กองศึกษา
รวม	๒	๒	๑๑	๖๑.๑๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๔๒.๑๖	๒ กอง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	๔.๑ โครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง	แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา	๐	๐	๐	๐	กองช่าง
	๔.๒ บำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ	แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒	๑.๔๘	๑๘๐,๐๐๐	๐.๑๗	กองสาธารณสุข
	๔.๓ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๑	๒๒.๙๖	๑๒,๘๘๒,๐๐๐	๑๑.๙๔	กองช่าง
รวม	๓	๓	๓๓	๒๔.๔๔	๑๓,๐๖๒,๐๐๐	๑๒.๑๑	๒ กอง
๕. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๕.๑ ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗	๒๑.๒๑	๖๕๔,๐๐๐	๑๐.๐๘	สำนักปลัด
	๕.๒ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๑๕.๑๕	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๖.๑๙	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
รวม	๒	๒	๑๒	๓๖.๓๖	๑,๗๐๔,๐๐๐	๒๖.๒๘	๑ สำนัก
รวมทั้งสิ้น	๑๓	๑๒	๔๕	๓๒.๔๐	๘๐,๖๘๓,๕๗๖	๓๕.๙๕	๑ สำนัก/๕ กอง

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านसानต่อแนวทางพระราชดำริ

กลยุทธ์ ๑.ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง พระราชดำริ เช่น การบริหารจัดการ “น้ำ” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง”
แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑	โครงการส่งเสริม อาชีพตามศาสตร์ พระราชชาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑.กิจกรรม รวมใจชุมชน ถนน พอเพียง ๒. กิจกรรมฝึกอบรม ปลูกผักไฮโดรโปนิกครัวเรือน พอเพียง ๓.กิจกรรมฝึกอบรมทำ ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานและ น้ำยาสระผม	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาหร่าย	กองเกษตร													มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย	
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	๑.งานสำรวจเก็บรวบรวม ทรัพยากรท้องถิ่น ๑.๑.กิจกรรม สำรวจข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชนในท้องถิ่น ๑.๒. กิจกรรมการเก็บข้อมูลแหล่ง ทรัพยากรและโบราณคดีใน ท้องถิ่น ๒.งานปลูก รักษา ทรัพยากรท้องถิ่น ๒.๑.กิจกรรม รักษาพรรณไม้ในท้องถิ่น ๓.งาน อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิ่น ๓.๑.กิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ๓.๒.กิจกรรมฝึกอบรมการทำ พรมเช็ดเท้า	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาหร่าย	กองเกษตร														ดำเนินการทุก ๓ เดือน
๓	โครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษา แผ่นดินตำบลหนอง สาหร่าย	๑.กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ ๒.กิจกรรมปลูกป่าลดโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาหร่าย	กองเกษตร														ตามมติคณะ รัฐมนตรีหรือ รัฐบาลกำหนด

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขต่อแนวทางพระราชดำริ

กลยุทธ์ พัฒนาคอนให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพประชาชน “๓๐.๒ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุน อุปกรณ์ทางการแพทย์
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจประชากรสุนัข-แมว ในพื้นที่ขึ้นทะเบียนประชากรสุนัข-แมว รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง "โรคพิษสุนัขบ้า" ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว การเฝ้าระวัง และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมจำนวนประชากรสัตว์	๔๔๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนองสาหร่าย	กองสาธารณสุข														ดำเนินการทุกเดือน

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู้ เพ้าทันการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑	โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	ครู บุคลากร ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาดูงานและเรียนรู้การทำงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับมาตรฐาน	๑๐๐,๐๐๐	ศพด.ที่ได้มาตรฐาน	กองศึกษาฯ		↔											ธันวาคม ๒๕๖๖
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ PCL	จัดประชุมปฏิบัติการให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PCL โดยวิทยากรมีอาชีพ	๕,๐๐๐	เขตพื้นที่อบต.หนองสาหร่าย	กองศึกษาฯ							↔						พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการอบรมเยาวชนคุณธรรมและจริยธรรม	จัดอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน	๒๕,๐๐๐	เขตพื้นที่อบต.หนองสาหร่าย	กองศึกษาฯ					↔								มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย		ก.ค	ส.ค
๔	โครงการกีฬา สัมพันธ์ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่อบต. หนองสาหร่าย	กองศึกษาฯ			↔									มกราคม ๒๕๖๗
๕	โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาส แสดงออกด้านสร้างสรรค์/แสดง ความสามารถ	๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่อบต. หนองสาหร่าย	กองศึกษาฯ				↔								มกราคม ๒๕๖๗
๖	โครงการอบรม ฝึกซ้อมแผนป้องกัน อัคคีภัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๓๐,๐๐๐	เขตพื้นที่อบต. หนองสาหร่าย	กองศึกษาฯ												มิถุนายน ๒๕๖๗
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	๑.ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ๕ ศูนย์ ๒.ค่าน้ำหนังสือเรียน,อุปกรณ์ การเรียน,เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของ ศพด. ๕ ศูนย์ ๓.ค่าจัดการ เรียนการสอน(รายหัว) ของ ศพด. ๕ ศูนย์	๔,๐๗๘,๐๐๐	เด็กปฐมวัยของ ศพด.ในสังกัด ๕ ศูนย์	กองศึกษาฯ												ดำเนินการทุก เดือน
๘	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน นักเรียน	จัดเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันของนักเรียนสังกัด สพฐ.	๖,๙๓๐,๐๐๐	ศพด. ๕ แห่ง โรงเรียน สพฐ. ๗ แห่งตำบลหนอง สาหร่าย	กองศึกษาฯ	↔							↔				ช่วงที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๖ช่วงที่ ๒ มิ.ย.๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๙	โครงการอุดหนุน โรงเรียน(สพฐ.)	อุดหนุนเงินให้กับโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. จำนวน ๗ โรงเรียน โรงเรียนละ ๔๐,๐๐๐ บาท	๒๘๐,๐๐๐	โรงเรียน สพฐ. ๗ แห่งตำบลหนอง สาหร่าย	กองศึกษา													มิถุนายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำครู	ก่อสร้างห้องน้ำครูของ ศพด. บ้านโคกสง่าและบ้านหนองคู	๓๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโคกสง่า และบ้านหนองคู	กองศึกษา													สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการติดตั้ง เหล็กตัดหน้าต่าง ประตูพร้อมมุ้งลวด และทำสื่อาคาร เรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่างประตู พร้อมมุ้งลวดและทำสื่อาคาร เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด	กองศึกษา													กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวสนาม	ก่อสร้างรั้วรอบ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหัวสนาม	๕๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหัวสนาม	กองศึกษา													สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑. ค่าอาหารเสริมนมของศพด.๕ แห่ง ๒. ค่าอาหารเสริมนมของ โรงเรียนในสังกัดสพฐ. ๗ แห่ง	๔,๐๐๓,๐๐๐	ศพด.ในสังกัด ๕ แห่ง และ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๗ แห่ง	กองศึกษา													ดำเนินการทุก เดือน

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ พัฒนาคนให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพประชาชน “๓๑.๒ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุน
 อุปกรณ์ทางการแพทย์

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย		ก.ค	ส.ค	ก.ย
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ทำหน้าที่ ดูแลสุขภาพตำบล หนองสาหร่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการ พัฒนา ศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแล สุขภาพตำบลหนองสาหร่าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพ	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาหร่าย	กอง สาธารณสุขฯ													มกราคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๒	โครงการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ ทบ ทวน ปรับปรุง หรือ ยกร่าง ข้อบัญญัติ อบต.หนอง สาทราษฎร์ จัดประชุมคณะกรรมการ และ ประชาพิจารณ์เกี่ยวกับ ข้อบัญญัติของท้องถิ่น ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนดำเนินการ ตามขั้นตอนในการจัดทำ ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง สาทราษฎร์	กอง สาธารณสุขฯ													มีดูนายน ๒๕๖๗
๓	โครงการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการบริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย ชุดเครื่องแบบ ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการ ฯ	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาทราษฎร์	กอง สาธารณสุขฯ													ดำเนินการทุก เดือน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๔	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ การประชุมหรือ ประชุมชี้แจง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้ จัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย ในการควบคุมโรคและจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์, วัสดุเชื้อเพลิง ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาหร่าย	กอง สาธารณสุขฯ													ดำเนินการทุก เดือน
๕	โครงการอบรมผู้ ประกอบกิจการ อาหารและผู้สัมผัส อาหารตาม มาตรฐานหลัก สุขาภิบาลในเขต พื้นที่ตำบลหนอง สาหร่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ สุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ กิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัส อาหาร ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาด้าน สุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาหร่าย	กอง สาธารณสุขฯ													มิถุนายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย	
๖	โครงการ ศูนย์บริการ สาธารณสุข	จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข ตามโครงการศูนย์บริการ สาธารณสุขกิจกรรม ประกอบด้วยการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆในการดำเนินงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง สาหร่าย	กอง สาธารณสุขฯ														มี กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย		ก.ค	ส.ค	ก.ย
๑	ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองสาหร่าย	๑๐๔,๕๗๖	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนองสาหร่าย	กองสวัสดิการ													ตามนโยบาย
๒	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้	ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองสาหร่าย	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนองสาหร่าย	กองสวัสดิการ													ตามนโยบาย'
๓	โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ	ดำเนินการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุตำบลหนองสาหร่าย	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนองสาหร่าย	กองสวัสดิการ													มีนาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพจิตดี ชีวีเป็นสุข	ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สูงอายุตำบลหนองสาหร่ายมีสุขภาพจิตดี	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนองสาหร่าย	กองสวัสดิการ													สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๕	โครงการส่งเสริม ความรักความอบอุ่น ในครอบครัว	ส่งเสริมมีการสร้างความรัก ความสัมพันธ์อันดีภายใน ครอบครัว	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาหร่าย	กองสวัสดิการ													มิถุนายน ๒๕๖๗
๖	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบล หนองสาหร่าย	ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการ รวมกลุ่มและจัดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาหร่าย	กองสวัสดิการ													สิงหาคม ๒๕๖๗
๗	โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพ	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ ประชาชนตำบลหนองสาหร่าย	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาหร่าย	กองสวัสดิการ													กรกฎาคม ๒๕๖๗
๘	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ อาชีพภายใต้ เศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชน	ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพภายใต้ เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาหร่าย	กองสวัสดิการ													สิงหาคม ๒๕๖๗
๙	โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ กลุ่มผู้พิการและ ผู้ดูแลคนพิการ	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้ พิการและผู้ดูแลคนพิการ	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาหร่าย	กองสวัสดิการ													กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑๐	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน	อบรมทัศนศึกษาดูงานให้แก่ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนองสาหร่าย	กองสวัสดิการ													สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	พัฒนาส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนองสาหร่าย	กองสวัสดิการ													สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ (งบอุดหนุน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายให้คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนองสาหร่าย	กองสวัสดิการฯ													ดำเนินการทุกเดือน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑๓	โครงการสร้าง หลักประกันด้าน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (สำหรับสนับสนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายของ รัฐบาล) (งบอุดหนุน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันได ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐	๓๘,๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาหร่าย	กอง สวัสดิการฯ													ดำเนินการทุก เดือน

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ ๑.ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพิ่มปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพ เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน

กลยุทธ์ ๒.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้

กลยุทธ์ ๓.บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ำ เพื่อการเกษตร น้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย		ก.ค	ส.ค	ก.ย
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบล	ช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติหรือมีความจำเป็น	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนองสาหร่าย	กองเกษตร													ตามนโยบาย
๒	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสาหร่าย	๑.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ๒. กิจกรรมฝึกอบรมการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา ๓.กิจกรรมการทำจุดสาธิตผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ตำบลหนองสาหร่าย	กองเกษตร													ดำเนินการทุก ๓ เดือน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๓	โครงการส่งเสริม การแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร	๑.กิจกรรมแปรรูปกล้วยฉาบ ๒.กิจกรรมแปรรูปผลไม้แช่อิ่ม	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาหร่าย	กองเกษตร													กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการส่งเสริม ปลูกผักปลอดสาร ผู้บริโภคปลอดภัย	๑.ฝึกอบรมทำจุลินทรีย์ สังเคราะห์แสง ๒.กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ ๓.กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผัก ปลอดสาร	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาหร่าย	กองเกษตร													กันยายน ๒๕๖๗
๕	โครงการรณรงค์ เผาเศษวัสดุเหลือ ทิ้งทางการเกษตร	๑.กิจกรรมติดป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์งดเผา	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๕ ตำบลหนอง สาหร่าย	กองเกษตร													มีนาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๔	โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอย กระทงประจำปี	๑.จัดกิจกรรมประกวดกระทง ๒.จัดการประกวดนางนพมาศ ๓.มีบริเวณพื้นที่ลอยกระทงให้ ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วน ตำบลหนอง สาหร่าย	กองศึกษา		←	→										พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๕	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	๑.จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ๒.จัดกิจกรรมการประกวดนาง สงกรานต์ ๓.จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	๕๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วน ตำบลหนอง สาหร่าย	กองศึกษา							←	→					เมษายน ๒๕๖๗
๖	โครงการจัดงานวัน ของดีเมืองปากช่อง	๑.จัดขบวนรถผลไม้ร่วมงานของ ดีเมืองปากช่อง ๒.ส่งทีมเข้าแข่งขันการจัด กระเช้าผลไม้และกระเช้าผัก ๓.ส่งทีมร่วมแข่งขันผัดหมี่ โคราชหรือส้มตำลีลา	๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วน ตำบลหนอง สาหร่าย	กองศึกษา											←	→	สิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ ๑.ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

กลยุทธ์ ๒.ส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน

กลยุทธ์ ๓.สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา บำรุงสถานที่ สำหรับกีฬาการท่องเที่ยวและสุขภาพจัดให้มีส่วนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
		ไม่มี																

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

กลยุทธ์ ๑. โครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง

กลยุทธ์ ๒. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ม.๑ ซอย ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม. ยาว ๒๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.พร้อมหินคลุกไหล่ ทางรายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	ม.๑	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ม.๑๐ เส้นคุ้มฝั่งหลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม. ยาว ๑๖๐ ม. ทนาค ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.พร้อมหินคลุกไหล่ ทาง รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.๑๐	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ม.๑๒ ซอยคุณเชียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๓ม. ยาว ๓๐ ม. ทนาค ๐.๑๕ ม.หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๕๖,๐๐๐	ม.๑๒	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ม.๑๒ ซอยคุณประนอม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม. ยาว ๘๐ ม. ทนาค ๐.๑๕ ม.หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบอบต.กำหนด	๑๙๒,๐๐๐	ม.๑๒	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ม.๑๒ ซอยหน้าบ้านคุณ ต้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบอบต.กำหนด	๓๓,๐๐๐	ม.๑๒	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ม.๑๔ ซอยเศรษฐีอุดมโชค	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๖ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบอบต.กำหนด	๔๓๔,๐๐๐	ม.๑๔	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ม.๑๕ เส้นจากถนนชนบท ซอย ๖ ถึงบ้านคุณ ลำยอง ดินจันทัก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบอบต.กำหนด	๔๗๔,๐๐๐	ม.๑๕	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ม.๑๗ เส้นบ้านนายสิน ซา กลางถึงบ้านนาย สนิท รั้วชัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๕๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๗๗๐ ตร.ม. รายละเอียด ตามแบบอบต.กำหนด	๔๕๖,๐๐๐	ม.๑๗	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ม.๑๘ จากบ้านคุณตอยไป จนถึงบ้านคุณเอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๑๐ ตร.ม. รายละเอียด ตามแบบอบต.กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	ม.๑๘	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ม.๒ ซอย ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม. ยาว ๑๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบอบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.๒	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ม.๒๐ ซอยร่มไทรสำนัก สงฆ์วรรณวิหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๘ม. ยาว ๑๐๕ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบอบต.กำหนด	๒๖๐,๐๐๐	ม.๒๐	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ม.๒๒ เส้นบ้านนายสนัน คงสนิทธิพะเนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๘ม. ยาว ๒๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบอบต.กำหนด	๔๘๗,๐๐๐	ม.๒๒	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ม.๒๓ ซอย ๑๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๘ม. ยาว ๒๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบอบต.กำหนด	๔๘๗,๐๐๐	ม.๒๓	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ม.๒๔ บริเวณกลุ่มจัดสรร ชอย ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม. ยาว ๑๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบอบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.๒๔	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ม.๒๕ ชอยบ้านพี่ยัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๑ ม.หน้า๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๓ ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๗๐ ม. หน้า๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๔ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.๒๕	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ม.๕ ซอย อยู่เจริญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.๕	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ม.๑๒ บ้านเขาน้อย (สระ บัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลาดยางประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลติ กคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๒๑๑,๐๐๐	ม.๑๒	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ม.๙ ซอย วิษณุภูมิถึงสวน กุหลาบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลาด ยางประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๐๘๐ตร.ม. รายละเอียด ตามแบบอบต.กำหนด	๔๙๖,๐๐๐	ม.๙	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ม.๑๑ ซอยลุงสมัคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลาด ยางประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๗๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบอบต.กำหนด	๔๔๘,๐๐๐	ม.๑๑	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๒๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง ประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ม.๒๑ ถนนหน้าบ้านยาย ตัวถึงหมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลาด ยางประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบอบต.กำหนด	๔๗๑,๐๐๐	ม.๒๑	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จากถนนเส้น สามแยกขึ้นไปทาง ฝายมอญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย น้ำพร้อมวางท่อเมนประปา หมู่บ้านขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม.ยาว รวม ๑๐๐ ม. ฝา ตะแกรงเหล็กยาว ๑๐๐ ม.วางท่อ เมนประปาปาพีวีซีขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ม.ยาวรวม ๑๐๐ ม.พร้อม ป้ายโครงการ รายละเอียดตาม แบบอบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.๓	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๒๒	โครงการติดตั้ง เครื่องออกกำลังกาย ม.๗ จุดฝั่ง ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกกำลัง กายครบชุด พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	ม.๗	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๓	โครงการติดตั้งเสียง ตามสาย ม.๑๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตาม สาย รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ม.๑๙	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๔	โครงการติดตั้งเสียง ตามสาย ม.๒๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตาม สาย รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ม.๒๔	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๕	โครงการไฟฟ้าส่อง สว่าง ม.๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส่องสว่าง รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.๔	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๖	โครงการวางท่อเมน ระบบประปา หมู่บ้าน ม.๑๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๓๔๐,๐๐๐	ม.๑๖	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศาลา ประชาคม ม.๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาประชาคม รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.๖	กองช่าง				←									สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๒๘	โครงการปรับปรุงต่อ เติมศาลาประชาคม ม.๑๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติม ศาลาประชาคม รายละเอียด ตามแบบอบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ม.๑๙	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๙	๒๙.โครงการ ปรับปรุง ถนนลาดยางแอส ฟัลติกคอนกรีตม.๘ เส้นทางไร่หญ้าหวาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ลาดยางประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลติ กคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๕๕๓,๐๐๐	ม.๘	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๓๐	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอส ฟัลติกคอนกรีตม. ๑๓ จากหน้าบ้าน นางรวม นรินทร์ นอกถึงบ้านนาย สมภาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ลาดยางประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลติ กคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๕๗๘,๐๐๐	ม.๑๓	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๓๑	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอส ฟัลติกคอนกรีตม.๗ เส้นภูศิวิไลย (ต่อ จากเส้นเดิม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ลาดยางประเภทแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลติ กคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๔๔๔,๐๐๐	ม.๗	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

กลยุทธ์ ๑.โครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง

กลยุทธ์ ๒.ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กลยุทธ์ ๓.สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่ สำหรับกีฬากาการท่องเที่ยวและสุขภาพจัดให้มีส่วนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค
		ไม่มี															

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

กลยุทธ์ ๑. บำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ

กลยุทธ์ ๒. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย		ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	โครงการจัดการ ขยะมูลฝอยแบบ บูรณาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์ อบรมการแยกขยะต้นทาง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการ ขยะ กิจกรรม Big cleaning day กิจกรรมตามสัญญาการ จัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณา การของ อบต.หนองสาหร่าย ในด้าน"การจัดการขยะมูลฝอย โดยการแปรรูปพลังงานไฟฟ้า"	๑๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง สาหร่าย	กอง สาธารณสุข														ดำเนินการทุก เดือน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย		ก.ค	ส.ค	ก.ย
๒	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ไม่ ทิ้งขยะในสถานที่สาธารณะ กิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อนด้วย การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ ถุงพลาสติก ลดการใช้กล่องโฟมฯ	๘๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง สาหร่าย	กอง สาธารณสุขฯ													กันยายน ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

กลยุทธ์ ๑.ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลยุทธ์ ๒.พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ ๓. สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต

กลยุทธ์ ๔. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน

กลยุทธ์ ๕. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย	สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป)													พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย	สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป)													สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและพนักงาน อบต.หนองสาหร่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและพนักงาน อบต.หนองสาหร่าย	๓๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย	สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป)													สิงหาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ฯ เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๔๔,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย	สำนักปลัด (งานประชาสัมพันธ์)													กันยายน ๒๕๖๗
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย	กองคลัง													ดำเนินการทุกเดือน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๖	โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ภายใน การเสียภาษี	ประชาชนได้รับความรู้ขั้นตอน ในการเสียภาษี	๕๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง สาหร่าย	กองคลัง				←→									มกราคม ๒๕๖๗
๗	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก สร้างป้าย ให้เป็นปัจจุบัน	๑๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง สาหร่าย	กองคลัง	←												ดำเนินการทุก เดือน

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

กลยุทธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย	สำนักปลัดงานเทศกิจ						↔							มีนาคม ๒๖๕๗
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย	สำนักปลัดงานป้องกันฯ				↔									เมษายน ๒๕๖๗
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยป้องกันได้ใส่ใจไม่ประมาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยป้องกันได้ใส่ใจไม่ประมาท	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย	สำนักปลัดงานป้องกันฯ				↔									เมษายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย	
๔	โครงการก่อสร้าง โดมอเนกประสงค์ ของศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ขนาดกว้าง ๑๐ ม. ยาว ๒๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง สำหรับ่าย	สำนักปลัด งานป้องกันฯ														สิงหาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการปรับปรุง ระบบประปา ม.๑๙ บริเวณมอปลาย่าง ใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ ประปา ติดตั้งถังประปาไฟเบอร์ กลาส จำนวน ๔ ใบ	๕๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง สำหรับ่าย	สำนักปลัด งานป้องกันฯ														เมษายน ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ ๑.ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

กลยุทธ์ ๒.ส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน

กลยุทธ์ ๓.สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา บำรุงสถานที่ สำหรับกีฬาการท่องเที่ยวและสุขภาพจัดให้มีส่วนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาภายในตำบล	จัดการแข่งขันกีฬาให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนอง สาหร่าย	๓๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่อบต. หนองสาหร่าย	กองศึกษา													กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการส่งนักกีฬา ของอบต.เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาต่างๆ	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่อบต. หนองสาหร่าย	กองศึกษา													สิงหาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการจัดงานของ เด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตำบลหนอง สาหร่าย(กิจกรรม บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน)	จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน(ช่วงปิดภาคเรียน)	๕๐,๐๐๐	เขตพื้นที่อบต. หนองสาหร่าย	กองศึกษา													เมษายน ๒๕๖๗